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 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เริ่มข้ึนในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกาเมือ่ประธานขึ้นบัลลังก์เปิด
ประชุม ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯ หารอืในที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ฯ และ
ปัญหาที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม รวมทั้งปรึกษาหารือเรื่องแนวทางในการยื่นกระทู้ถาม
สดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามขอ้บังคับการประชุมและการยกเว้นข้อบังคับการประชุม 
จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมการถามกระทู้ถามสด 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถามโดยนายอิส
มาแอล เบญอิบรอฮีม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดปัตตานี ถามว่า
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมที่
ผ่านมามีเจ้าหน้าท่ีทหารพรานชุด 4302 ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คนจากเหตุการณ์ไล่ล่า
ผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ รัฐบาลมีแนวทางดูแลปัญหาอย่างไร 
พลอากาศเอกสุกําพล สุวรรณทัต รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบว่าคําถามนี้อยู่ใน
ความสนใจของประชาชน เหตุการณ์เกดิข้ึนที่หมู่บ้านน้ําดํา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีโดย
เกิดเหตุทหารพรานถูกยิงก่อนและชาวบ้านก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยเช่นกันเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีก็ไม่
นิ่งนอนใจ ส่ังให้มีการสอบสวนด่วนในเหตุการณ์นี้ ซ่ึงผลการสอบสวนออกมาอย่างไรเจ้าหน้าที่ผิด
ก็ต้องยอมรับผิด ส่วนการเยียวยาก็ได้เยยีวยาไปแล้วในวงเงิน ๑ แสนบาทและก็จะได้เพิ่มวงเงินอีก
คนละ ๕ แสนถ้ามีการประชุมกับศอบต. ในพื้นที่อกีครั้ง 
นายอิสมาแอล ถามต่อว่าการเร่งสรุปเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยความรวดเรว็เกดิความเคลือบแคลง
ใจตามการเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ผ่านมาอยากให้ชี้แจงและด้านเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่รัฐ
จะเยียวยาให้จะมีการเพิ่มเติมได้หรือไม่ 
รัฐมนตรีตอบเพิ่มเติมว่า การเยยีวยาเบ้ืองต้นจะให้เพิ่มเติม ๕ แสนตามที่ได้ตอบไปแล้วอย่างไรก็
ตาม ถ้าผลสอบข้อเท็จจริงออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าต้องเยียวยาเพิ่มข้ึนจากวงเงินที่ให้ก็ต้องมีการ
เพิ่มข้ึนตามเหตุผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ ความคืบหน้าการดําเนินคดีกับผู้ก่อการร้ายและมาตรการการตรวจสอบ
และป้องกันเพื่อสกัดมิให้ผู้ก่อการร้ายสากลเข้ามายังราชอาณาจักรไทร ถามโดยนายศุภชยั ใจ
สมุทร สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ว่าตามที่มีการจบักุมผู้ก่อการร้ายเฮชบอลเลาะห์
ในประเทศไทย คดีมีความคืบหน้าอย่างไร 
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ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรทีี่กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติตอบ
กระทู้ว่า ขณะนี้มีการฝากขังเฮชบอลเลาะห์ไปแล้วที่ศาลอาญาบ้านเราฐานมีอาวุธยุทธภัณฑ์ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
นายศุภชัย ถามต่อว่าเท่าท่ีตรวจสอบการที่ไทยจะเป็นฐานการก่อการรา้ยรฐับาลมีมาตรการใน
การดูแลอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของประเทศ 
รองนายกตอบว่า การได้เบาะแสผู้ก่อการร้ายเราก็มไีด้บ้างสําหรับผู้ต้องสงสัย หลักการทํางานกับ
ผู้ก่อการร้ายเจ้าหนา้ท่ีต้องไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เรามีข้ันตอนใช้ตํารวจข่าวกรองของเรา
หรือองค์กรอืน่ที่รับผิดชอบดูแล เพื่อการดําเนินการในแนวทางที่เหมาะสม 
นายศุภชัย ถามต่อในแนวทางการรว่มดําเนินการกบัต่างประเทศในการป้องกันปัญหาดังกล่าว 
รองนายกรฐัมนตรีตอบเพิ่มเติมว่า ปกติงานสืบสวนจะไม่นํามาเปิดเผยถ้าไม่มีเหตุอันควรเชื่อถือได้ 
ซ่ึงจะทําให้เสียบรรยากาศความเชื่อมั่นในบ้านเรา ซ่ึงก็ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลสามารถคุม
สถานการณ์ได้ทุกเรื่อง 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องพืชผลการเกษตรภาคเหนือตกตํ่า ถามโดยนายสรุพล เกียรติไชยากร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ว่าพืชผลเกษตรโดยเฉพาะหอมหัวใหญ่ 
ขณะนี้มีราคาตกตํ่ามากขณะที่ต้นทุนสูงโดยเฉพาะที่อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จนทาํให้
เกษตรกรมีการชุมนุมกันที่ผ่านมาเพื่อให้รัฐบาลดูแลปัญหานี้โดยยื่นข้อเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ 
ประกันราคาให้ โดยเฉพาะช่วงเวลาทีห่อมหัวใหญม่ีปริมาณผลผลิตออกมามาก 
นายบญุทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ตอบว่าในปี ๒๕๕๕ นี้ทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณชิย์ได้ทําการประเมินผลผลิตหอมหัวใหญ่กันมาแล้วก่อน
หน้านี้โดยปัญหาที่เกิดข้ึนราคาผลผลิตที่ผ่านมาปีนี้ราคาตก เนือ่งจากคําส่ังซื้อมีน้อย ซ่ึงเป็นเพราะ
ผู้ส่ังซื้อคือญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่ังซื้อมีปัญหาภัยธรรมชาติช่วงสั้นจึงมีผลทําให้ราคาบ้าน
เราตกต่ํา ซ่ึงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้ประสานงานกับทางจังหวัดให้มีการเสนอชดเชย
ดอกเบี้ยในการซื้อ ขาย โดยการเขา้ไปซื้อหอมหัวใหญ่ในดอกเบี้ยร้อยละ ๓ หลังจากนั้นก็จะนําสู่
คณะกรรมการคชก.ให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในความเป็นธรรม
เรื่องราคาในวิธีการอื่นต่อไป 
นายสุรพล ถามต่อในเรื่องการลักลอบหอมหัวใหญ่ หนีภาษีเข้ามาในบ้านเราจะมีมาตรการอย่างไร 
นายบญุทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ตอบว่า เรื่องนี้ได้ให้นโยบาย
กระทรวงพาณิชย์ให้มีการทํางานแบบบูรณาการกบักระทรวงอืน่ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนนิการของ
กระทรวงด้วย โดยเฉพาะสินคา้เกษตรลักลอบนั้นได้มีให้นโยบายมอบหมายตั้งแต่ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ให้ประสานงานกับหน่วยงานกรมศุลกากร หน่วยงานตามแนวชายแดนก็ดีช่วยกัน
ตรวจสอบการลักลอบ พร้อมกําหนดมาตรการการนําเข้าที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตรที่จะนําเข้า 
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บ้านเราในกรณีที่สามารถนําเข้าบ้านเราได้แต่ถ้านําเข้าไม่ถูกต้องก็จะดําเนินการในนโยบายในเชิง
รุกอย่างเด็ดขาดต่อไปเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสินค้าเกษตรบ้านเรา 
นายสุรพล ถามต่อสําหรับผลผลิตลําไยและลิ้นจี่ภาคเหนืออยากให้เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ในการดูแลด้วย 
นายบญุทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ตอบว่ารัฐบาลจะดูแลสินค้าเกษตร
ทุกตัวไม่ให้เกิดปัญหาจะได้เร่งรีบให้เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบในกระทรวงดูแลปัญหาอย่างมี
ประสิทธิผลต่อไป 
กระทู้ถามสดที่ ๔ เรื่องความเหมาะสมในการแต่งตั้งนางนลินี ทวีสินดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรฐัมนตรี ถามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รชัดา ธนาดิเรก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ถามวา่ท่านนายกรฐัมนตรีทราบมาก่อนหรือไม่ว่ารัฐมนตรที่านนี้
ถูกคว่ําบาตรจากสหรัฐอเมริกา ถ้าทราบแล้วทําไมยังคงดําเนินการเสนอชื่อบุคคลท่านนี้ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ว่าก่อนอื่นขอชี้แจงที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาตอบกระทู้เนื่องจากวา่การมอบ
มอบหมายงานของคณะรัฐมนตรีและตัวท่านเองก็ได้มอบหมายชัดเจนว่ากระทู้ถามใดเกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐมนตรีท่านใดก็ได้มอบหมายให้ตอบกระทู้ตามความเหมาะสมจึงขอ
ชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจวา่ท่านเองไม่ได้หนีการตอบกระทู้แต่อย่างใด 
สําหรับในการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อดูในคุณสมบัติของดร.นลินี แล้ว
เห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากจบจากสถาบันต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งประสบการณ์การ
ทํางานอาทิผู้แทนการค้ากน็่าเชื่อถือ รวมทั้งการแต่งตั้งครั้งนี้ในขั้นตอนการดําเนินการเสนอชื่อก็ไม่
มีการทักท้วงแต่อย่างใดและก็ทําตามหลักรัฐธรรมนญูยืนยันว่าการแต่งตั้งนางนลินีนั้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามรัฐธรรมนญู โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่าเป็นไป
อย่างถูกต้อง  
ศาสตราจารย์รัชดา ถามย้ําว่าท่านนายกว่าทราบหรือไม่ว่ารัฐมนตรีท่านนี้มีการถูกคว่ําบาตรจาก
สหรัฐ 
รองนายกรัฐมนตรีร้อยตาํรวจเอกเฉลิม อยู่บาํรุงตอบว่าการตรวจสอบการคว่ําบาตรนั้นท่าน
นายกไม่รู้แต่ท่านรู้และจะบอกให้ฟัง ส่วนการที่พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่านางนลินีถูกข้ึนบัญชีดํา
จากทางประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ตนเห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพียงแต่
สหรัฐอเมริกาห้ามดําเนินกิจการใดๆ ภายในประเทศเท่านั้น ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา  
ศาสตราจารย์รัชดา ถามย้ําว่าท่านนายกว่าทราบหรือไม่ว่ารัฐมนตรีท่านนี้มีการถูกคว่ําบาตรจาก
สหรัฐ 
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นายกรัฐมนตรีตอบเสริมว่ากรณีการแต่งตั้งถ้ามีการตรวจสอบได้ข้อยุติทางด้านกฏหมายก็ยินดี
ปฏิบัติตามแต่เบ้ืองต้นไม่ทราบการตรวจสอบเรื่องการคว่าํบาตร 
ศาสตราจารย์รัชดา ถามต่อว่าในการตัดสินใจแต่งตั้งรัฐมนตรีจะเป็นข้อจํากัดกับความสัมพันธ์กับ
ทางสหรัฐหรือไม่ 
นายกรัฐมนตรี ตอบยืนยนัว่าตนเห็นวา่การขึ้นบัญชีดํานั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เพียงแต่สหรัฐอเมริกาห้ามดําเนินกิจการใดๆ ภายในประเทศเท่านั้น ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา  
ศาสตราจารย์รัชดา ถามว่ามีเอกสารใดแสดงว่าข้อเท็จจริงแสดงผ่านส่ือเป็นข้อเท็จจริงทุก
ประการเช่นเอกสารการเดนิทางของรัฐมนตรีนลินี สามารถเดินทางไปที่สหรัฐได้และสอบถามทาง
สหรัฐหรือไม่ว่าทําไมสหรฐัจึงประกาศเป็นทางการออกมาในเรื่องดังกล่าว 
นายกรัฐมนตรีตอบว่าต้องเรียนวา่วันนี้สมาชิกถามเรื่องหลักฐานท่านมาตอบกระทู้ในเชงิของการ
บริหารและข้อเท็จจริง แต่ถ้าเป็นเรื่องของหลักฐานก็คงจะเป็นเรื่องของข้อกฏหมายซึ่งกม็ีรอง
นายกรัฐมนตรีที่ดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศในการให้ข้อมลูถ้าจะ
ถามเรื่องหลักฐานคงจะต้องให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการ  

 หลังจากการตอบกระทู้ถามสดเสร็จส้ินที่ประชุมได้มีการเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมใน
การอภิปรายต่อเนื่องสําหรับพระราชกาํหนด ๒ ฉบับคือพระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการ
ประกันภัยพบัิติ พ.ศ ๒๕๕๕และพระราชกําหนดการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย พ.ศ ๒๕๕๕ ภายหลังจากที่ได้มีสมาชิกอภปิรายต่อเนื่องจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ได้เวลาพอสมควรที่ประชุมได้มีการปิดอภิปราย และได้ลงมติ อนุมัติพระ
ราชกําหนดทัง้สองฉบับนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
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